

# สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับมอบเฮลิคอปเตอร์เพื่อ ใช้ในการฝึกค้นหาและกู้ภัย รุ่น AS365 N3+ ลำแรก



สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับมอบเฮลิคอปเตอร์เพื่อใช้ในการฝึกค้นหาและกู้ภัย รุ่น AS365 N3+ ลำแรก จากบริษัท แอร์บัส เฮลิคอปเตอร์



กรุงเทพฯ, 24 กันยายน 2557 – ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับมอบเฮลิคอปเตอร์รุ่น AS365 N3+ ลำแรก จากการสั่งซื้อสองลำ ในปี 2555 จำนวน 1 ลำ และในปี 2556 อีกจำนวน 1 ลำ จากบริษัท แอร์บัส เฮลิคอปเตอร์ ซึ่งพิธีการส่งมอบเครื่องเฮลิคอปเตอร์ได้จัดขึ้นที่กองบินตำรวจไปเมื่อวานนี้

เฮลิคอปเตอร์ AS365 N3+ นี้ติดตั้งด้วยอุปกรณ์สำหรับภารกิจค้นหาและกู้ภัย (SAR) ได้แก่ รอกไฟฟ้า อุปกรณ์สำหรับการไต่ตัว สลิงสำหรับชักรอกสัมภาระ และไฟส่องสว่าง

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า “การจัดซื้อครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาศักยภาพของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ทันสมัย ในการให้ความคุ้มครองปกป้องและรับใช้ประชาชน เฮลิคอปเตอร์ลำนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจกรรมการกู้ภัย รวมทั้งการให้การสนับสนุนภารกิจทั่วไปของทางตำรวจ เช่น การคุ้มกันตามชายแดน การปราบปรามการลักลอบขนสิ่งเสพติดและการต่อต้านการก่อการร้าย”

ฝูงบินแอร์บัสเฮลิคอปเตอร์ของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปัจจุบันประกอบไปด้วยเฮลิคอปเตอร์รุ่น EC155s จากตระกูล Dauphin จำนวน 5 ลำ ซึ่งได้นำเข้าประจำการตั้งตั้งแต่ปี 2552 ในฐานะเป็นเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในด้านการค้นหาและกู้ภัย ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งซื้อเฮลิคอปเตอร์รุ่น AS365 N3+ จำนวน 2 ลำต่อมา ในปี 2555 จำนวน 1 ลำ และ 2556 อีกจำนวน 1 ลำ ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางจากตระกูล Dauphin เฮลิคอปเตอร์ลำแรกนี้ได้ทำการรับมอบ ณ กรุงเทพฯ แล้วเมื่อวานนี้ และลำที่สองมีกำหนดการส่งมอบในกลางปี 2558

เดเร็ค ชาร์พเฟิลส์ กรรมการผู้จัดการของบริษัท แอร์บัสเฮลิคอปเตอร์เข้าที่อีสท์เอเซีย กล่าวว่า “การจัดซื้อเฮลิคอป

ปเตอร์รุ่น AS365 N3+ ของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี้ แสดงให้เห็นว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความเชื่อมั่นในเฮลิคอปเตอร์ ตระกูล Dauphin ของเรา ซึ่งได้เข้าประจำการอยู่ในหน่วยงานด้านความมั่นคงอยู่มากมายทั่วโลกอีกด้วย นอกเหนือจากการได้รับประโยชน์จากศูนย์บริการของแอร์บัส เฮลิคอปเตอร์ ที่ประจำอยู่ในกรุงเทพฯ แล้ว ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้รับการฝึกอบรมด้วยคุณภาพระดับสูงในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่ ที่มีเครื่องจำลองการบินแบบเต็มรูปแบบ ของเฮลิคอปเตอร์รุ่น AS365N3+ อยู่ไว้เพื่อรองรับการฝึกอบรมนี้”

เฮลิคอปเตอร์รุ่น AS365 N3+ นี้เหมาะสำหรับการปฏิบัติการในสภาพอากาศที่ร้อนและในที่สูง เป็นอากาศยานที่มีระบบนักบินกลเป็นแบบ 4 แกน (4-axis autopilot) ที่โดดเด่นเหนือใคร เพื่อลดภาระงานของนักบินและช่วยให้การปฏิบัติการที่มีความต้องการสูงเป็นไปได้ไปอย่างง่ายดาย ซึ่งได้รวมถึงภารกิจค้นหาและกู้ภัย ด้วยขนาดกะทัดรัดของเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ทำให้มีความคล่องตัวสูง ช่วยให้ทางกองบินตำรวจแห่งชาติสามารถบินปฏิบัติการในพื้นที่จำกัดได้

เกี่ยวกับ แอร์บัสเฮลิคอปเตอร์เช่าที่อีสท์เอเชีย

แอร์บัสเฮลิคอปเตอร์เช่าที่อีสท์เอเชียหรือ AHSA เป็นสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคนี้ของบริษัท แอร์บัสเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์ชั้นนำของโลก AHSA ก่อตั้งขึ้นในปี 1977 ในประเทศสิงคโปร์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมและทางด้านเทคนิค การจัดการด้านการขาย และการบริการหลังการขายให้กับ 15 ประเทศ/อาณาเขตในภูมิภาคนี้ ในปี 2013 ทาง AHSA มีผลประกอบการสูงถึง 112 ล้านดอลลาร์ โดยมีเจ้าหน้าที่และทีมงานกว่า 220 ชีวิต บริษัทประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการพัฒนาเครือข่ายทีมงานฝ่ายขาย ผู้จัดการขายประจำภูมิภาคและตัวแทนทางเทคนิคประจำภูมิภาค ที่คอยให้บริการซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์กว่า 300 ลำในภูมิภาค เว็บไซต์: [www.airbushelicopters.com.sg](http://www.airbushelicopters.com.sg).

เกี่ยวกับแอร์บัส เฮลิคอปเตอร์

แอร์บัส เฮลิคอปเตอร์ ก่อนหน้านี้คือ ยูโรคอปเตอร์ เป็นบริษัทลูกของ แอร์บัส กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในด้านอวกาศและบริการที่เกี่ยวข้องกับงานความมั่นคงและการป้องกันประเทศ แอร์บัส เฮลิคอปเตอร์ เป็นบริษัทผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์อันดับ 1 ของโลก มีพนักงานมากกว่า 23,000 คนทั่วโลก มีส่วนแบ่งทางการตลาดคิดเป็น 46% ของตลาดในส่วนของภาคพลเรือน และภาครัฐ มีเครื่องเฮลิคอปเตอร์ของบริษัทที่ปฏิบัติงานอยู่ 12,000 ลำ จากลูกค้ากว่า 3,000 ราย ใน 150 ประเทศโดยประมาณ แอร์บัส เฮลิคอปเตอร์ มีความแข็งแกร่งในระดับนานาชาติจากการที่บริษัทมีศูนย์บริการลูกค้าและบริษัทตัวแทนอยู่ใน 21 ประเทศทั่วโลก กลุ่มมีเครือข่ายที่ครอบคลุมอยู่ทั่วโลกซึ่ง

ประกอบไปด้วย ศูนย์บริการ, ศูนย์ฝึกอบรม, ตัวแทนจำหน่าย, บริษัทตัวแทนที่ได้รับการรับรอง แอร์บัส เฮลิคอปเตอร์ มีเฮลิคอปเตอร์แบบต่างๆให้เลือกมากที่สุดในโลก เฮลิคอปเตอร์จำนวน 1 ใน 3 ของฝูงบินภาคพลเรือนและทหาร เป็นเครื่องของทางแอร์บัส เฮลิคอปเตอร์ ความสำคัญสูงสุดของบริษัทคือการให้ความมั่นใจได้ว่าเฮลิคอปเตอร์ของตนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยต่อหลายพันคน ผู้ซึ่งทำการบินมากกว่า 3 ล้านชั่วโมงต่อปี